

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định**  
**số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ**

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Thực hiện Quyết định số 2698/QĐ-BNG ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐCP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Nghị định số 88/2012/NĐ-CP); UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại giao tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh như sau:

**I. TÌNH HÌNH PHỔ BIẾN, QUẢN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2012/NĐ-CP**

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân liên quan về nội dung của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu tiềm năng, vị trí địa lý và các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bình Định đến với bạn bè quốc tế.

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin báo, đài của tỉnh; hướng dẫn cấp phép hợp báo nước ngoài đến các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức đề các cơ quan, đơn vị nắm rõ và thực hiện đầy đủ khi tổ chức hợp báo nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/11/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP để triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đảm bảo cập nhật kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định có Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

đến nay, trên lĩnh vực báo chí đã thực hiện 5/5 thủ tục hành chính ở mức độ 4, trong đó gồm 02 thủ tục liên quan đến báo chí nước ngoài (cho phép hợp báo nước ngoài và chấp thuận trung bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài).

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác thông tin đối ngoại**

Công tác thông tin đối ngoại luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh những ấn phẩm thông tin của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ xuất bản 28 số Bản tin đối ngoại Bình Định với nhiều nội dung, hình ảnh phong phú phản ánh trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2022, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định đến các đối tác trong và ngoài nước phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhân sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức tại tỉnh (tháng 5/2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh Bình Định (tháng 11/2022), các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tỉnh Bình Định khá kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

Trong công tác thông tin tuyên truyền nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn với thu hút đầu tư, phát triển du lịch đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của tỉnh góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp nội dung, thông tin, hình ảnh cho Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp để thực hiện ấn phẩm “60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Sáng mãi tình anh em”; triển khai công tác tuyên truyền “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Báo Thế giới và Việt Nam thực hiện quảng bá trong Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), xuất bản ấn phẩm giới thiệu về Bình Định và quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các đối tác, địa phương Hàn Quốc; hợp tác truyền thông với Báo Báo VietNamNet, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VOV) thực hiện các phóng sự phát thanh, phát trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1) về phát triển du lịch, các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hợp tác với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) sản xuất và phát sóng chương trình tuyên truyền về tỉnh Bình Định, quảng bá hình ảnh du lịch; các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh...

Ngoài ra, trong những năm qua, các cơ quan liên quan thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được tham gia các lớp tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, cập nhật văn bản thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông ... Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp phép hợp báo nước ngoài cho nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: hợp báo công bố sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc

năm 2022”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định, họp báo chào mừng đoàn chủ tịch Miss World và đương kim Miss World 2021...

## **2. Công tác quản lý phóng viên nước ngoài**

Từ năm 2012 đến nay, có 28 đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh, trong đó nổi bật có các đoàn sau:

- Ngày 14 và 15/01/2014, Đoàn phóng viên Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) đến tác nghiệp báo chí tại tỉnh nhằm thực hiện phóng sự truyền hình về những hoạt động, hiệu quả và triển vọng của các dự án do WWF và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida) thực hiện tại Việt Nam; đồng thời quay phim các cảnh đẹp, cảnh sinh hoạt và lao động của người dân địa phương.

- Ngày 08 và 09/3/2015, Hãng Truyền hình Paloma Productions Inc., Mỹ phối hợp với Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đến tham quan và ghi lại một số hình ảnh của Đoàn tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong chương trình hoạt động, Đoàn làm phim phóng sự về chuyên tham quan trở lại Việt Nam của hai nữ tình nguyện viên người Mỹ đã từng phục vụ trong chương trình Chữ Thập Đỏ tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ; 50 năm trôi qua, ước mong của họ đã trở thành hiện thực và Đoàn làm phim tư liệu Paloma Productions mong muốn được ghi lại cảm xúc của họ trong hành trình này.

- Ngày 13/7/2015, Đoàn phóng viên Hãng truyền hình MBC (Hàn Quốc) đến hoạt động báo chí tại tỉnh nhằm thực hiện phóng sự truyền hình về một số dự án hợp tác phát triển sử dụng nguồn vốn ODA do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực hiện tại Việt Nam, cụ thể quay phim các hoạt động rà phá, hủy nổ các loại bom mìn còn sót lại từ chiến tranh tại xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn; quay phim, phỏng vấn các thành viên thuộc Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) tham gia hoạt động rà phá, hủy nổ bom mìn; quay phim, phỏng vấn một số nạn nhân của bom mìn (do VNMAC thu xếp) và quay phim phong cảnh và cảnh sinh hoạt của người dân địa phương.

- Ngày 19 và 20/4/2021, Đoàn tùy viên báo chí các đại sứ quán và phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; chuyên đi thực tế này do Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao và Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, tiềm năng du lịch của địa phương.

- Từ ngày 02 đến ngày 05/7/2022, Đoàn phóng viên hãng sản xuất chương trình truyền hình G-yama (Nhật Bản) đến hoạt động báo chí tại tỉnh để làm phóng sự quảng bá du lịch biển Việt Nam. Trong chương trình, đoàn đã quay phim một số địa điểm du lịch của tỉnh như: biển Kỳ Co, khu du lịch Safari FLC; chợ đêm Quy Nhơn; Chùa Ông Núi, Eo Gió, Khu làng chài Nhơn Lý,... Qua đó, góp phần quảng bá du lịch của tỉnh nhà đến du khách trong và ngoài nước.

*Nhìn chung*, hoạt động của các Đoàn phóng viên báo chí nước ngoài tại tỉnh trong 10 năm qua chủ yếu thực hiện phỏng vấn nhân vật, phóng sự ảnh về quan

cảnh, sinh hoạt của người dân, nhân vật nổi tiếng, ... và hoạt động của các đoàn đảm bảo đúng lịch trình, thành phần và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, mảnh đất, con người Bình Định, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch... ra nước ngoài.

Các đoàn phóng viên của các cơ quan báo chí nước ngoài đến hoạt động tác nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

### **3. Đánh giá chung**

#### **a) Kết quả đạt được:**

- Được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Ngoại giao và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao nên các hoạt động đối ngoại quan trọng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực.

- Công tác tổ chức, hướng dẫn, triển khai, phổ biến; thông tin, tuyên truyền các nội dung của Nghị định đến các đối tượng liên quan được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả và có sự phối hợp kịp thời giữa các cơ quan trong tỉnh như: Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, các cơ quan báo chí tại tỉnh.

#### **b) Thuận lợi:**

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP với nội dung quy định cụ thể, dễ thực hiện và theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thông tin báo chí nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Các quy định của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP đã giúp cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý chủ động hơn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Các đoàn phóng viên báo chí khi tác nghiệp tại địa phương đều có Giấy phép hoạt động báo chí do Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao cấp và đây là cơ sở để các cơ quan chức năng của tỉnh theo dõi, quản lý và tổ chức hoạt động theo quy định. Ngoài ra, hoạt động của các đoàn đều có sự tham gia hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Trung tâm báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông, nên tương đối thuận lợi trong công tác phối hợp theo dõi, quản lý các đoàn báo chí trong quá trình hoạt động tác nghiệp tại tỉnh.

#### **c) Khó khăn:**

- Một số ít đoàn phóng viên báo chí nước ngoài báo cáo xin phép đến hoạt động báo chí tại tỉnh có thời gian rất gấp, gây khó khăn nhất định trong công tác phối hợp, quản lý.

- Nhận thức về công tác thông tin đối ngoại của một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc có nơi chưa được đầy đủ; lượng thông tin quảng bá, tuyên truyền chưa nhiều và chưa thường xuyên cập nhật.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các địa phương một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của địa phương trong công tác theo dõi, quản lý phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại các tỉnh, thành phố theo quy định.

2. Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về báo chí cấp tỉnh. Quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng thông tin.

3. Tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài.

5. Đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét sự cần thiết đối với quy định ban hành Bộ Thủ tục hành chính cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương; xem xét trao đổi ý kiến với địa phương trước khi cấp phép hoạt động đối với phóng viên báo chí nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại giao xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**